

ก้าวต่อไปของ สำนักทะเบียนฯ



NEWS

MASS NEWS

Office of the Registrar, Thammasat University



นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสาร สนท.

ผ่านทางออนไลน์ได้แล้ว วันนี้ที่ <http://www.facebook.com/Registrar.TU> และพิเศษเฉพาะงานรับเข้าศึกษาได้ที่ <http://www.facebook.com/Admissions.TU>

Next »

เตรียมพบกับปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555

เมษายน นี้ ! ที่ www.reg.tu.ac.th

Modern

ขอใบรับรองออนไลน์เป็นจริงแล้ว

Accuracy

นักศึกษาใหม่ 55 เตรียมพบกับจดทะเบียน
แบบหมาง่าย !

Smart

ประตูสู่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ทุกคนควรรู้

Smile

สร้าง สนท. อย่างไร ให้ยั่งยืน โดยเลขาฯการ

○ **ขอใบรับรองออนไลน์** กำลังจะเป็นจริง !

ระบบการบริการหน้าเคาน์เตอร์ ในการให้บริการขอหลักฐานทางการศึกษา ของทั้งนักศึกษา ปัจจุบัน และศิษย์เก่า กำลังจะได้รับการพัฒนาให้เป็นการบริการแบบออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่หน้าเคาน์เตอร์ ของ สนท. สามารถแจ้งความประสงค์ ขอหลักฐานทางการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ของ สนท. และเลือกรับเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ ยังสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทางระบบดังกล่าวให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เช่น ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร เป็นการตอบสนอง วิทยาลัยฯ ของ สนท. คือ เป็นหน่วยงานที่มีระบบการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเทียบเท่าสากล มีระบบการบริการที่มีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง และมีคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศในทุกช่องทางของการติดต่อ และหนึ่งในช่องทางการติดต่อและการบริการที่ผู้ใช้บริการนิยมมากที่สุด นั่นก็คือ อินเทอร์เน็ต ปฏิเสธไม่ได้ว่าพฤติกรรมของผู้ใช้บริการของ สนท. เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สนท. มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะพัฒนาระบบบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ภายใต้การวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อองค์กร และผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

ในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา มีผู้มาขอใบรับรองทางการศึกษา มากกว่า 5,000 ใบ และใบรายงานผลการศึกษา (ใบเกรด) มากกว่า 10,000 ใบ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งทั้งหมดต้องมาติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์ของ สนท. ผ่านขั้นตอนการเขียนใบคำร้อง จ่ายเงินและรอรับหลักฐานดังกล่าว และในส่วนของหลักฐานบางกรณีที่ต้องมาติดต่อ และนัดรับในภายหลัง ทำให้ต้องเดินทางมาดำเนินการถึง 2 ครั้ง เช่น การขอหลักฐานการศึกษาแบบเซ็นชอง เป็นต้น สำหรับระบบขอหลักฐานการศึกษาออนไลน์ จะช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวก และได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ซึ่งขอกล่าวนำไว้คร่าวๆ ระบบนี้สามารถพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมนำไปชำระเงินตามธนาคารที่ระบุ หลังจากชำระเงินแล้วใช้เป็นหลักฐานในการรับเอกสาร ที่ได้แจ้ง

รายการไว้ในระบบออนไลน์ได้ ข้อสำคัญ ! สามารถตรวจสอบได้ว่าขณะนี้ เอกสารแล้วเสร็จ พร้อมให้ไปรับแล้วหรือไม่ หรือ ในกรณีเลือกให้ส่งไปรษณีย์ ตรวจสอบได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ณ วันที่เท่าไร เชื่อว่าระบบนี้จะเป็นตัวช่วยให้ผู้ใช้บริการ ขอหลักฐานทางการศึกษาได้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

คาดว่าระบบการบริการขอหลักฐานทางการศึกษา ออนไลน์ ของ สนท. จะสามารถเปิดใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤษภาคม 2555 และผมจะนำ วิธีการใช้ ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาฝากกันอย่างแน่นอน แล้วพบกันฉบับต่อไปครับ !

○ **ข**

ขอ
นักศึกษ
เหมาะจำ
ข้อ
ค่าใช้จ่าย
ค่าจดก
จดทะเบียน
แต่ละค

ส่วน
ออนไลน์
จดทะเบียน

โดย
มหาวิทยาลัย

อนุมัติให้
ตรี โครง
ในข้อ 17

การศึกษ
เพิ่มเติม
ว่าด้วย

โครงการ
สำคัญว่า
ระเป็

ว่าด้วย
โครงการ
บังคับกับ

ถูกต้องแม่นยำ

Accuracy

○ นักศึกษาใหม่ 55 จดทะเบียนแบบเหมาจ่าย ! เท่านั้น !

ขอพักเรื่องกิจกรรมนักศึกษา และแทรกด้วยเรื่องที่กำลังร้อนแรงที่สุดในขณะนี้ สำหรับนักศึกษาใหม่ โครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 ที่จะพบกับระบบจดทะเบียนแบบเหมาจ่ายเป็นครั้งแรก !

ข้อดีของระบบจดทะเบียนแบบเหมาจ่าย คือ นักศึกษาสามารถไปจดทะเบียนเพิ่ม-ถอนได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย และเหนือสิ่งอื่นใด ในระบบจดทะเบียนแบบเหมาจ่ายนี้ นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จค่าจดทะเบียนออกมาได้เลยทันที ! ในส่วนของข้อแตกต่างที่สำคัญคือ นักศึกษาสามารถวางแผนการจดทะเบียนรายวิชา ทั้งที่มีโควตา และไม่มีโควตา ได้ตามจำนวนหน่วยกิตที่ระบุตามข้อบังคับฯ ของแต่ละคณะ ในจำนวนเงินที่แน่นอน ซึ่งที่ผ่านมาจดเก่าใคร่ จ่ายเท่านั้น

ส่วนที่ยังคงเหมือนเดิมคือ เป็นการจดทะเบียนออนไลน์ ผ่านทาง www.reg.tu.ac.th และมีขั้นตอนการจดทะเบียนเหมือนเดิมทุกประการ

โดยจะเริ่มในภาค 1/2555 ซึ่งมีมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 23 มกราคม 2555 อนุมัติให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจ่าย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555 ซึ่งมีใจความสำคัญว่า

ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555” และให้ใช้บังคับกับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีโครงการปกติทุกคนที่

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ซึ่งระเบียบนี้ ยังคงมีใจความสำคัญต่างๆ ที่ต้องศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชำระต่อภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อน และสำหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนเรียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในส่วนของนักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือลาออกจากทะเบียนนักศึกษา หลังจากจดทะเบียนเรียนไปแล้วจะขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ได้ นักศึกษาที่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยจะต้องชำระหนี้สินให้เสร็จสิ้นก่อนการจดทะเบียนเรียนครั้งต่อไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติผ่อนผันจากคณบดีต้นสังกัด และเพื่อให้ให้นักศึกษาและผู้ปกครองมีความรู้และความเข้าใจในระเบียบฯ ให้มากขึ้น สามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อ เรื่องน่ารู้ / ระเบียบ มธ. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

Smart สมอง รวดเร็ว

○ ประตุสู่รั้วโดม... ที่ทุกคนควรรู้ !

แม้ว่าโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ปีการศึกษา 2555 ภาคปกติ ได้ผ่านกระบวนการไปจนถึง การยืนยันสิทธิแล้วก็ตาม และแน่นอนว่ายังคงมีผู้สมัครอีกมาก ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกแล้วมุ่งมั่นที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้จงได้ อีกหนึ่งช่องทางที่รู้กันดีอยู่แล้ว นั่นก็คือ Admissions กลาง ซึ่งผู้สมัครต้องศึกษา เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละมหาวิทยาลัย ของแต่ละคณะ ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป สำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มี คณะกรรมการคัดเลือก Admissions กลาง ค่อนข้างสูง ซึ่งสามารถติดตาม คณะแบบสูง-ต่ำ ของแต่ละคณะ แต่ละสาขา ได้ที่ <http://admission.cuas.or.th/adm54maxmin/> อันนั้นเราไปว่ากันในเรื่องของคณะแต่ละคน

แต่ไฮไลท์ของเรา ในฉบับนี้ก็คือ ในส่วนของช่องทางการรับเข้าศึกษา ใน มธ. นั้น ยังมีโครงการพิเศษที่น่าสนใจหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นภาคภาษาไทย หรือ ภาคภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้

กขค แนะนำหลักสูตรภาษาไทย

คณะศิลปศาสตร์

- โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์
- โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

- โครงการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรการวิจัยทางสังคม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์
- โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ / สถิติ



แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

- โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ (BBA)

คณะเศรษฐศาสตร์

- โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (BE)

คณะศิลปศาสตร์

- โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS)

- โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

- โครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรวารสารศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา (BJM)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (Twinning Engineering Program) (TEP)

- โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE)

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา)

วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีพนมยงค์

- หลักสูตรปริญญาตรี จีนศึกษา

ความรู้ความสามารถและความสนใจของแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกันออกไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีช่องทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจ และมีความสามารถในด้านที่ตนเองถนัด ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากขึ้น ซึ่งโครงการพิเศษเหล่านี้ สามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้องานรับเข้าศึกษา / ปริญญาตรี โครงการพิเศษ ทุกคนมีความฝัน โปรดทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง

Smile ใส่ใจ เต็มใจ

- มองให้เห็นว่าปัญหา... คือปัญญา... ก่อนใคร ๆ
เราจะสร้าง สนท. อย่างไร ให้ยั่งยืน โดยเลขาฯ การ



การจะสร้างทั้งสำนักทะเบียนฯ ให้ยั่งยืนได้นั้น เป็นเรื่องที่พวกเราชาว สนท. ทุกคนต้องมาร่วมคิดร่วมสร้าง กรงโรมไม่อาจสร้างเสร็จได้ในวันเดียว สนท. ของเราจะยั่งยืนได้ก็ไม่ใช้ในคืนเดียว ปีเดียว หรือ เราคิดว่าทำดีที่สุดแล้วจะยั่งยืน ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากการรวมใจ รวมพลัง ความคิด มุ่งในจุดหมาย ปลายทางเดียวกัน เพื่อไปให้ถึงจุดหมายที่วางไว้ เรามี MASS ก้าวล้ำ นำสมัย ถูกต้อง แม่นยำ สะดวกรวดเร็ว และใส่ใจ เต็มใจ และไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะที่ก่อนไปสู่จุดหมาย หรือ จวนถึงจุดหมาย หรือถึงแล้วซึ่งจุดหมาย ก็ตาม ยังมีอยู่อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีและมีอยู่ให้ได้ในใจชาว สนท. ทุกคน คือ การพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง มองเห็นความรู้และประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องมีค่า มองปัญหาให้เป็นปัญญา หากเราพร้อมรับ เราจะสามารถสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ จากการเปลี่ยนแปลงได้ นั่นหมายถึงพวกเราเกิดปัญญาความรู้จากสภาวะการเปลี่ยนแปลง พวกเราสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้กับ สนท. ไปสู่ผู้รับบริการของเราทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยได้ การสร้างสรรค์ผลงานที่มาจากความรู้ของการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นงานที่ทำให้ได้เสมอไม่รู้จักสิ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่อยู่ตลอดเวลา สนท. ของเราก็จะมีแต่โอกาสที่ได้สร้างผลงานได้ตลอดเวลา นี่แหละ ทางไปสู่ความยั่งยืน สนท. ของเรา

Activity On Reg_TU



1 » 5 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2555 สทท. เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องเกณฑ์การรับเข้าศึกษาผ่าน ระบบ Admissions กลาง และโครงการพิเศษต่าง ๆ

สนท. เข้าร่วมแสดงความยินดีเรื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาของคณาจารย์


6 17 กุมภาพันธ์ 2555 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

7 » 8 21 กุมภาพันธ์ 2555 คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกว่า

สวัสดีครับ กลับมาพบจดหมายข่าว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ สำนักกะเบียบฯ ของเราเดือนหน้า ในส่วนของ การปฏิบัติงาน และการบริการทางการศึกษา ได้เกือบ 100 % แต่สิ่งที่สำคัญก็คือการฟื้นฟูทางกายภาพ หรือว่าบ้านของเรา ให้รับกลับมาเหมือนเดิมโดยเร็วที่สุด ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของทั้ง มหาวิทยาลัย สนท. บุคลากร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหลายท่าน ซึ่งได้ทำเพื่อพวกเราจริง ๆ ครับ

Inside » สำหรับในส่วนของ สนท. นั้น ผมอยากจะขอขอบคุณเป็นพิเศษ สำหรับ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ ผู้อำนวยการคนเก่งของพวกเรา แม้ว่าท่านจะเหลือวาระในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอีกไม่นาน แต่ท่านก็ได้ให้ความทุ่มเท และเป็นห่วงพวกเราชาว สนท. เป็นอย่างมาก โดยท่านได้ให้แนวทางในการฟื้นฟูบ้านของเราเอาไว้ว่า “ปลูกริเวณ ต้องตามใจผู้อยู่” ซึ่งก็เป็นเช่นนั้น ท่านได้พยายามที่จะระดมความคิด โดยให้ผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้ง ประชาคม สนท. เอง เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้บ้านของเรา กลับมาน่าอยู่และอยู่ได้แม้ว่าจะเกิดภาวะวิกฤตอีกครั้งหนึ่งก็ตาม ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการคนเก่งที่รักพวกเราครับ

Outside » สนท. ของเรามักจะโชคดี มีบุคคลต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้านอยู่เสมอ และครั้งนี้ก็เช่นกัน ในการสร้างบ้านใหม่ของเรา ขอขอบคุณ อ.ธนากร ตาระกา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมฯ ที่คอยเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ รวมทั้งร่วมออกแบบทางกายภาพ ให้ สนท. ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อย่างน่าอยู่ และเหมาะสมที่สุด ซึ่งในการครั้งนี้ ท่านได้เสียสละทั้งกาย และใจ เพื่อช่วยเหลือ สนท. อยากบอกว่า พวกเราทุกคน รักอาจารย์มากเลยครับ 

Talk



» จั



» โค



» อา



» อา



» นั



» จ



» ก



» ต



» ห



» แ



สถาปนาของคณะต่างๆ ดังนี้

- 9 » 12 20 กุมภาพันธ์ 2555 สานใจ...สร้างสุข ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จัดกิจกรรม ส่งมอบความรัก...ให้กับคนที่คุณรัก โดยประชาคม สนท. รวมถึงมอบความรักให้กับ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทร์โชติ ผู้อำนวยการ สนท. ผ่านสมุดบันทึกความในใจ ของทุก ๆ คน
- 13 20 กุมภาพันธ์ 2555 สุขสันต์วันเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 8 พิธีฐานันท์ วันที่ 16 พี่เกษม และวันที่ 26 พี่บุญจิรา ขอให้มีความสุข คิดสิ่งใดสมความปรารถนาจะครับ

สหเวชศาสตร์

Talk of the "TU"

สวัสดีครับ กลับมาพบกับ Talk of The "TU" กันอีกครั้ง ในฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2555 สำหรับในช่วงนี้ น้อง ๆ หลายคนมักถามว่า ปีนี้ จะรับปริญญาเมื่อไหร่ ละ หรือ มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดการต่าง ๆ ต้องมีการเลื่อน หรือ เปลี่ยนไปเลยไหม หลายกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งอาจยังไม่ได้ประกาศกำหนดการออกมานั้น พี่แมงปอขอสัญญาว่า หากมีกำหนดการในกิจกรรมที่สำคัญ ๆ ประกาศออกมาเมื่อไหร่ จะรีบนำมาลงข่าวให้กับน้องๆ กราบอย่างแน่นอนครับ ซึ่งในการที่จะกำหนดวันเวลาต่าง ๆ นั้น ต้องมีความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด แต่สำหรับฉบับนี้ มีอะไรมาฝากกันบ้าง ไปติดตามกันเลยครับ



» **น้องถาม :** ผมแจ้งจบไปแล้ว ต้องการจะส่งรูปบัณฑิต สามารถส่งได้ที่ไหนครับ แล้วถ้าเรียน ศูนย์รังสิต ส่งที่ทำพระจันทร์ได้ไหมครับ



» **พี่แมงปอตอบ :** ขอเสริมให้ก่อนนะครับว่า รูปบัณฑิตที่ส่ง เป็นรูปสี ขนาด 2 นิ้ว และบัณฑิต หรือ มหาบัณฑิต ทุกคณะ ทุกโครงการ สามารถส่งรูปได้ทั้งที่ ทำพระจันทร์ และศูนย์รังสิต โดยที่ ทำพระจันทร์ สามารถส่งได้ที่ สำนักทะเบียนฯ ทำพระจันทร์ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 2 มธ. ทำพระจันทร์ ส่วนศูนย์รังสิต สามารถส่งได้ที่ สำนักทะเบียนฯ ชั่วคราว ห้อง SC 2035 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมฯ (SC) ทั้ง 2 แห่ง จะมีกล่องสีแดง ๆ รอรับใส่รูปตั้งอยู่หน้าเคาน์เตอร์ และอย่าลืม ! เขียนชื่อ-สกุล เลขทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่จบ ไว้ด้านหลังรูปด้วยนะครับ



» **น้องถาม :** ดิฉันจะจบการศึกษาในภาคฤดูร้อนนี้มีความจำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนภาคฤดูร้อน 9 หน่วยกิต ต้องทำอะไรบ้าง

» **พี่แมงปอตอบ :** ก่อนอื่นนะครับ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ10.4 "การจดทะเบียนภาคฤดูร้อนนักศึกษาจดทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคฤดูร้อนสามารถจดทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี" ดังนั้นขอให้นักศึกษา รีบติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด ดำเนินการทำเรื่องขอจดทะเบียนเกินกว่าข้อบังคับ และส่งมายัง สนท. ก่อนวันจดทะเบียนภาคฤดูร้อน หรือ ก่อนจดทะเบียนล่าช้า เพิ่ม-ถอน เพื่อให้ทันวิชาการ สนท. ดำเนินการในระบบให้นักศึกษาจดทะเบียนได้ครับ

สำหรับฉบับต่อไป จะนำข่าวสาร และคำถามที่ถูกถามถึงเป็นจำนวนมาก มาตอบให้หายสงสัย และเป็นความรู้ให้กับนักศึกษา และท่านผู้อ่านทุกท่านครับ



editor's note

“หยิบเอาภาพที่เราถอดคอคด้วยกัน
ได้แต่ยิ้มกับมันด้วยความชื่นใจ...
แแต่ยังคิดถึง..ก็เป็นสุขใจ”

สำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารมาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางสายวิชาการ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และในวันที่ 9 มีนาคม ท่านอาจารย์วีรวัฒน์ ผู้อำนวยการคนเก่งของเรา ได้บริหารสำนักครบวาระ ฉบับนี้จึงขอพื้นที่เพื่อประมวลภาพผลงานที่สำคัญของท่าน ในตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา...



ท่านเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ท่านเป็นครูผู้แนะนำแนวทางการทำงาน ท่านเป็นผู้บริหารที่เข้าใจและเข้าถึงพวกเราทุกคน...
ขอบคุณมากค่ะ

Sari

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.reg.tu.ac.th และ <http://km.reg.tu.ac.th>

ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ นางดวงรัตน์ เอนกเวียง นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินทร์ นางลักขณา โทเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค์ จันทรสุมบัตินางกาญจนา โพนบุญเรือง
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ์ พุ่มพุกษ์
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์ นางสาวดวงพร โสติถิमानนท์ นายกฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา นางสาวคณิดา ซองศิริ
พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตกรรมกรพิมพ์ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0-2403-4567-8